

Ngày hôm nay, 24/5/2019, tại thủ đô Kiev, hàng ngàn người theo dõi tổng thống dân tộc đã từ chối cửu tinh của Văn phòng Tổng thống Ukraina, phản đối hàng quy định để nhậm nhiệm nhân sự của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và chính sách của ông nói chung.



Hàng ngàn người biểu tình kêu gọi ông Zelenskiy từ chối Tổng thống, vì nhân dân Ukraina không tin tưởng ông là sự từ chối của vị phạm luật. Hơn cho rằng Tổng thống đã có ít nhất 3 sai phạm trong các quy định để nhậm nhiệm nhân sự của ông.

Thứ nhất là vị cựu nhiệm Chánh văn phòng Tổng thống Andrei Bogdan. Theo ý kiến đoàn biểu tình, ông Bogdan trước đây từng làm việc trong Chính phủ của Thủ tướng Azarov, thủ tướng Yanukovich, vì vậy, theo luật thanh lọc chính quyền, được thông qua sau cuộc cách mạng Maidan, ông Bogdan không được giữ các chức vụ trong các cơ quan nhà nước của chính quyền mới.

Sai phạm thứ hai là vị cựu nhiệm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ruslan

Khomchak. Theo quy trình, Tổng thống tham mưu trưởng của Tổng thống báo nhiệm thông qua giới thiệu của Bộ trưởng Quốc phòng, tuy nhiên, trung tướng Khomchak đã được Tổng thống Zelenskiy báo nhiệm thông, không có dự xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Ucraina.

Thứ ba - Phó của trưởng thống nhất Cục An ninh Quốc gia Ucraina (SBU) Ivan Bakanov khi nhận quy định báo nhiệm đang là Chủ tịch đảng "Độc lập nhân dân". Điều này là trái luật, vì Luật về các quan an ninh quy định lãnh đạo các quan quyền lực này không được tham gia các đảng phái chính trị để đảm bảo sự công tâm trong công việc.

Những người tham gia cuộc biểu tình cho rằng, Tổng thống Zelenskiy đang lợi dụng công việc của mình để củng cố quyền chính quyền, coi thường pháp luật và vì vậy phải từ chức.

Được biết, ngày 22/5/2019, một nghìn người yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelenskiy từ chức đã được đăng ký trên mạng thông tin điện tử của Tổng thống Ucraina. Chỉ trong vòng một ngày, nghìn người này đã có dự sự người người hàng chục nghìn phiếu xem xét - 25 nghìn người.

Chánh văn phòng Tổng thống Andrei Bogdan gọi là nghìn người nói trên là "chuyên lừa", vì nghìn người đi không phải số dự Tổng thống từ chức.

Thanh Huyền. Theo Liga.